

Số: /BC-UBND

Quận Lê Chân, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4 HĐND quận khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân quận.

Thực hiện Công văn số 02/HĐND-VP ngày 05/01/2022 của Hội đồng nhân dân quận về việc “*báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND quận*”. Về việc này UBND quận đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị chuyên môn tham mưu giải quyết các kiến nghị như sau:

#### **\*Lĩnh vực quản lý đô thị (18 kiến nghị):**

**Câu 1.** Cử tri phường Trại Cau kiến nghị: Năm 2021 Quận Lê Chân triển khai dự án xây dựng Công viên Thể thao Hồ Sen, khi triển khai dự án đóng móng bê tông gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân liền kề, cụ thể các hộ dân trong ngõ 187 Tô Hiệu – phường Trại Cau, mặt ngõ nứt, một số nhà bị lún, sứt không đóng được cửa. Đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.

**\*Trả lời:** Dự án đầu tư xây dựng Công viên Thể thao Hồ Sen được triển khai thực hiện từ năm 2021. Trong quá trình triển khai thi công, tổng cộng có 37 hộ dân thuộc địa bàn phường Trại Cau, sinh sống lân cận với dự án có kiến nghị về việc nhà ở bị ảnh hưởng do việc thi công xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, chủ đầu tư, đã thực hiện các thủ tục để xử lý bồi thường cho các hộ dân theo quy định. Đến thời điểm tháng 6/2022, tổng cộng đã có 31/37 hộ dân được khắc phục. Hiện nay còn 06 hộ dân chưa đồng ý với phương án do chủ đầu tư đưa ra. UBND quận sẽ tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục vận động, thương thuyết để bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân nêu trên tránh xảy ra tình trạng bức xúc trong nhân dân.

**\*Câu 2.** Cử tri phường An Dương kiến nghị: Tuyến đường Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng vỉa hè đang xuống cấp. Đề nghị quận có ý kiến với thành phố để làm đường cấp ngầm và cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên.

**Trả lời:** Hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, trong đó bao gồm cả vỉa hè và phần ngầm, của các tuyến đường Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng. Do đó, việc đầu tư cải tạo vỉa hè cũng như hạ ngầm các hệ thống đường dây thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố.

Năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức nghiên cứu đầu tư cải tạo hệ thống vỉa hè toàn bộ khu vực nội thành, trong đó đã tập trung triển khai trước tại các tuyến phố trung tâm. Đối với các tuyến phố còn lại, thành phố sẽ căn cứ nguồn lực để thực hiện trong năm 2022. UBND quận sẽ chủ động tham mưu báo cáo thành phố về việc sắp xếp sửa chữa hạ tầng các tuyến trên để thành phố chỉ đạo khảo sát, sửa chữa.

**\*Câu 3.** Cử tri phường An Biên kiến nghị: Đề nghị Quận và Thành phố quan tâm kiểm tra, giám sát chất lượng việc sửa chữa vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh để đảm bảo chất lượng công trình. Nhà thầu thi công có biện pháp cảnh báo an toàn tại các hố ga đang thi công để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

**\*Trả lời:** Việc cải tạo vỉa hè các tuyến đường trung tâm thành phố, trong đó có tuyến Nguyễn Đức Cảnh đã được hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, góp phần chỉnh trang, nâng cao mỹ quan đô thị. Trong quá trình triển khai, việc kiểm tra, giám sát chất lượng được các đơn vị thành phố thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động.

**\*Câu 4.** cử tri phường An Biên đề nghị: quận có giải pháp tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tuyến đường Cát Cụt và điều chỉnh tuyến Cát Cụt thông ra Nguyễn Đức Cảnh thành tuyến 1 chiều để giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

**\*Trả lời:** Khu vực đô thị cũ của quận Lê Chân có hạ tầng giao thông từ lâu đời, việc mở rộng quy mô là không khả thi. Trong xu thế chung của thành phố là phát triển vượt bậc như trong giai đoạn vừa qua, việc ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm trên các tuyến phố trung tâm là không tránh khỏi. Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần tổ chức rà soát, nghiên cứu các biện pháp để khắc phục một phần tình trạng nêu trên như tổ chức xén hè, mở rộng các nút, đảo chiều giao thông. Trong giai đoạn tới, khi thành phố tăng cường đầu tư vào hệ thống hạ tầng phụ trợ như đầu tư bãi đỗ xe mới, tăng các tuyến và phương tiện giao thông công cộng, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, vấn nạn ùn tắc giao thông sẽ được phần nào giải quyết. Đồng thời UBND quận Lê Chân sẽ tiếp tục phối hợp với Công an quận chỉ đạo tăng cường chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ điều tiết giao thông để giảm thiểu tình trạng trên.

**\*Câu 5.** Cử tri phường Lam Sơn kiến nghị: trên địa bàn phường có nhiều cây xanh lâu năm cành sà xuống đường. Một số cây đã được xử lý, còn 1 số cây Công ty công viên cây xanh trả lời đã khảo sát vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên còn một số cây tại đường Lán Bè vẫn có khả năng gây nguy hiểm. Đề nghị quận quan tâm, khảo sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

**\*Trả lời:** Sau khi nhận được ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức rà soát, phát hiện 01 cây phượng trước cửa nhà số 177 Lán Bè và 01 cây phượng trước cửa số 237-239 Lán Bè có đường kính thân từ 35-40cm/cây, cả 2 cây này đều bị mối xông gốc, thân cây làm cho cây bị mục gốc, rỗng thân, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ngày 20/4/2022, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Sở Xây dựng và các đơn vị đã tổ chức đoàn đi khảo sát tổng thể địa bàn quận, trong đó đã đưa các vị trí trên vào danh sách để xử lý trước mùa mưa bão năm 2022. Đến nay, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng đã xử lý xong.

**Câu 6.** Liên quan tới việc phối hợp với Điện lực Lê Chân

Cử tri phường Lam Sơn kiến nghị: tại số nhà 174 Tôn Đức Thắng có 1 cột điện cao thế bị nứt gãy nguy hiểm. Đề nghị quận quan tâm để thay thế cột điện mới đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Cử tri phường Niệm Nghĩa đề nghị Điện lực sớm vận hành trạm biến áp ở khu vực ngõ 136 Phạm Hữu Điều đi vào hoạt động; đồng thời chuyển đổi công tơ để tránh tình trạng dây điện chạy qua nhà các hộ dân. Bố trí thêm cột điện ở ngách 38/280 Trần Nguyên Hãn để giảm tải số công tơ tại cột điện trong ngách này.

**\*Trả lời:** Ủy ban nhân dân quận đã có Văn bản số 877/UBND-QLĐT ngày 20/4/2022 đề nghị Điện lực Lê Chân đưa việc xử lý các vấn đề cử tri nêu trên đồng thời chủ động kịp thời phối hợp rà soát hiện trạng tại các khu vực có kiến nghị trên. Điện lực Lê Chân đã xây dựng kế hoạch giải quyết triệt để tình trạng trên và cam kết sẽ hoàn thành trong Quý II năm 2022.

**\*Câu 7.** Cử tri phường Đông Hải đề nghị: đầu nối ngõ 17 Đình Đông với đường khu dự án nối đường Lạch Tray - Hồ Sen – Cầu Rào 2 để thuận tiện cho nhân dân đi lại.

**\*Trả lời:** Dự án đường nối Lạch Tray - Hồ Sen Cầu Rào 2 đến thời điểm hiện tại vẫn đang thực hiện dở dang, chưa hoàn thiện cũng như chưa bàn giao quản lý cho thành phố nên chủ đầu tư vẫn thực hiện rào chắn trên hầu hết ranh giới dự án. Trong thời gian tới, khi thành phố có phương án cụ thể để tiếp tục triển khai dự án thì việc đầu nối sẽ được thực hiện khi dự án hoàn thành.

**\*Câu 8.** Cử tri phường Hồ Nam – Trần Nguyên Hãn đề nghị quận có biện pháp xử lý việc đậu đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường ở phố Hoàng Quý, đường Tô Hiệu và đường Trần Nguyên Hãn, đặc biệt là trước công trường Tiểu học Trần Hưng Đạo gây cản trở việc đi lại của người tham gia giao thông.

**\*Trả lời:** Trong thời gian vừa qua, công tác đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông luôn được Ủy ban nhân dân quận quan tâm chỉ đạo sát sao, đã

đạt được nhiều kết quả nhất định. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên tuyến Tô Hiệu, ngày 09/6/2022, quận đã ra quân triển khai mô hình “*Liên kết đẩy mạnh công tác trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Tô Hiệu*”, trong đó các lực lượng UBND quận, Công an quận và phường tổ chức trực 3 ca liên tục. Kết quả bước đầu cho thấy đã lập lại trật tự đường hè, giảm thiểu việc xe ô tô đậu đỗ sai quy định, tạo chuyên biến đáng kể trong việc trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì tốt kết quả đã đạt được và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; phát huy và nhân rộng mô hình đã triển khai trên tuyến Tô Hiệu sang các tuyến đường chính khác trên địa bàn.

**\*Câu 09.** Cử tri phường Hồ Nam – Trần Nguyên Hãn đề nghị quận quan tâm xử lý dây cáp điện tại vị trí cột điện từ ngõ 101 đến 160 Hoàng Quý, ngõ 422 Tô Hiệu, các tuyến ngõ thuộc phường Đông Hải chưa được bó gọn gàng, gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người dân đi qua, xe cứu hoả không đi qua được.

**\*Trả lời:** Sở Thông tin và Truyền thông hiện đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông năm 2022, trong đó dự kiến triển khai trên 11 tuyến đường và 7 ngõ của quận Lê Chân. Toàn bộ đường Hoàng Quý sẽ được triển khai bó cáp trong năm 2022 theo kế hoạch của thành phố.

**\*Câu 10.** Cử tri phường An Dương đề nghị quận quan tâm xử lý vấn đề thoát nước khi mưa lụt tại khu vực ngã tư An Dương.

**\*Trả lời:** Ủy ban nhân dân quận thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng để xây dựng kế hoạch cải tạo, thông nạo hệ thống thoát nước trên địa bàn quận. Về cơ bản, hệ thống thoát nước hiện nay của quận Lê Chân vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi có mưa lớn, một số tuyến phố vẫn có hiện tượng ngập úng cục bộ. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch cải tạo tổng thể hệ thống thoát nước từ cuối năm 2021 để khắc phục tình trạng ngập úng chung trên toàn thành phố. UBND quận sẽ tiếp tục phối hợp với sở ngành thành phố để đảm bảo hiệu quả thoát nước.

**\*Câu 11.** Cử tri phường Kênh Dương đề nghị quận có ý kiến, kiến nghị với Thành phố quan tâm bổ sung các biển chỉ dẫn giao thông trên địa bàn phường. Đặc biệt cần tăng cường các biển cấm đỗ xe ô tô trên các tuyến đường trong phường, đồng thời đề nghị Thành phố có kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Tất Tố, Trại Lẻ và đường Thiên Lôi đoạn từ ngã ba Trại Lẻ đến đường Võ Nguyên Giáp vì trên các tuyến đường này thường xuyên có các xe ô tô đỗ hai bên đường lấn chiếm gần hết lòng đường gây ách tắc giao thông.

**\*Trả lời:** Đối với các kiến nghị của cử tri phường Kênh Dương, Ủy ban nhân dân quận đã có Văn bản số 2560/UBND-QLĐT ngày 05/10/2021 đề nghị Sở Giao thông vận tải giải quyết. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức lắp đặt lại các biển tên, biển chỉ dẫn bị hư hỏng; lắp đặt thêm các biển hạn chế tải trọng xe trên các tuyến đường An Kim Hải và khu vực Quán Nam.

Việc mở rộng các tuyến đường theo quy hoạch trên địa bàn phường Kênh Dương nói riêng và quận Lê Chân nói chung đã được Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, báo cáo Sở Giao thông vận tải để báo cáo thành phố xem xét, có kế hoạch đầu tư.

**\*Câu 12.** Cử tri phường Kênh Dương đề nghị UBND, UBND Thành phố sớm có kế hoạch nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bình giai đoạn II trên địa bàn phường Kênh Dương để giải quyết tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến đường này.

**\*Trả lời:** Việc mở rộng các tuyến đường theo quy hoạch trên địa bàn phường Kênh Dương nói riêng và quận Lê Chân nói chung đã được Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, báo cáo Sở Giao thông vận tải để báo cáo thành phố xem xét, có kế hoạch đầu tư. Đồng thời, đề nghị cử tri có ý kiến đối với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ tiếp xúc của Hội đồng nhân dân thành phố với lý do thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường trên là của thành phố.

**\*Câu 13.** Đề nghị UBND Thành phố có phương án cứng hóa đường An Kim Hải đoạn qua phường Kênh Dương để sớm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

**\*Trả lời:** Hệ thống đường An Kim Hải qua địa bàn quận Lê Chân về cơ bản đã được cứng hóa, hiện còn đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lạch Tray đã được cứng hóa hai đầu. Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện công việc trên còn hạn chế nên chưa thể triển khai ngay. UBND quận tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thành phố để có kế hoạch triển khai sớm đồng bộ việc cứng hóa Đường An Kim Hải.

**\*Câu 14.** Cử tri phường Niệm Nghĩa và Trần Nguyên Hãn đề nghị quận quan tâm cải tạo, nâng cấp ngõ 430; 280 Trần Nguyên Hãn (phường Niệm Nghĩa), 143 Tôn Đức Thắng (phường Trần Nguyên Hãn).

**\*Câu 15.** Cử tri phường Kênh Dương kiến nghị hiện trạng ngõ phố xuống cấp, gác thấp hơn ngõ, ngõ thấp hơn mặt đường. Người dân xây dựng không theo quy chuẩn, quy hoạch. Đề nghị UBND phường, quận có kế hoạch giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

**\*Trả lời câu 14 và 15:** Trên địa bàn quận Lê Chân có gần 1800 ngõ ngách, trong đó vẫn còn một số tuyến hiện trạng như cũ tri nêu. Hàng năm, quận vẫn tổ chức rà soát, căn cứ nguồn lực để cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ tuy nhiên nguồn lực được phân bổ có hạn nên cần phải ưu tiên các ngõ, ngách thực sự xuống cấp và dần dần triển khai sửa chữa trên toàn quận. Về việc này UBND quận chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các phường tiếp tục rà soát để thực hiện đầu tư cải tạo khắc phục tình trạng trên.

**\*Câu 16.** Cử tri phường Niệm Nghĩa kiến nghị: khu vực chân cầu Niệm thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, quận và thành phố cần nghiên cứu và đầu tư nhánh cầu từ đường Nguyễn Văn Linh lên cầu hướng về Kiến An sẽ giảm bớt xung đột giao thông khu vực này.

**\*Trả lời:** Hiện trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Linh, Trần Nguyên Hãn hướng về phía cầu Niệm về phía quận Kiến An đã kéo dài từ lâu đặc biệt khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm do một lượng lớn phương tiện đổ dồn về phía cầu Niệm gây quá tải và ách tắc giao thông mặc dù luôn có lực lượng chức năng thường trực để điều tiết giao thông tại khu vực trên. Để giải quyết triệt để tình trạng trên việc nghiên cứu đầu tư một nhánh giao thông khác theo kiến nghị của cử tri là thiết yếu tuy nhiên thẩm quyền đầu tư xây một cây cầu có quy mô hỗ trợ giải quyết tình trạng trên là thẩm quyền UBND thành phố. UBND quận Lê Chân sẽ kiến nghị với thành phố để chỉ đạo, khảo sát nghiên cứu đầu tư.

**\*Câu 17.** Cử tri phường Vĩnh Niệm đề nghị quận quan tâm đến vấn đề thoát nước từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 8, đoạn mương hở dài 100 m ngõ 512 Nguyễn Văn Linh, đường thoát nước ra cống Tho (cửa Đình Niệm) là đoạn mương hở tình trạng bèo và rác làm ách tắc dòng chảy dù đã nhiều lần khơi thông nhưng vẫn xảy ra tình trạng ách tắc, úng lụt. Đồng thời tổ chức tháo dỡ khơi thông dòng chảy đoạn giáp mương Tây Nam hiện nay đã bị xây lấp gây ách tắc dòng chảy.

**\*Trả lời:** Về việc này UBND quận đã có văn bản gửi công ty TNHH MTV thu gom rác để có kế hoạch để sớm có kế hoạch hỗ trợ thu gom rác, khơi thông dòng chảy tại đoạn mương hở, tránh tình trạng ách tắc úng lụt và ô nhiễm môi trường giải quyết triệt để tình trạng trên.

**\*Câu 18.** Cử tri phường Nghĩa Xá kiến nghị tổ quản lý đô thị phường dừng hoạt động theo quyết định của thành phố và Quận, đề nghị quận có các biện pháp hỗ trợ các phường trong công tác trật tự đường hè, trật tự xây dựng trên địa bàn của phường do lực lượng công chức phụ trách xây dựng rất mỏng.

**\*Trả lời:** Đề án 4709 về Tổ quản lý đô thị phường đã chính thức dừng từ ngày 31/12/2021 theo chỉ đạo của thành phố. Để hỗ trợ cho các địa phương trong công tác quản lý đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị

quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân các phường có thể bố trí từ một đến hai người thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị, cộng thêm với lực lượng công chức địa chính-xây dựng từ hai đến ba người thì mỗi phường có đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ.

**\*Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường (04 kiến nghị):**

**\*Câu 1.** Cử tri phường Dư Hàng Kênh kiến nghị:

Đề nghị cho nhân dân biết dự án Khu đô thị Quán Mau nối với trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 có triển khai nữa không, khi nào thì triển khai để nhân dân biết an tâm sống vì liên quan đến việc quản lý đất đai, xây dựng nhà cửa.

**Trả lời:**

Qua rà soát dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 tại phường Đông Hải và Dư Hàng Kênh do Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp thương mại làm chủ đầu tư đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong giai đoạn 1 (02 đợt):

Đợt 1: Năm 2013 Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã bàn giao cho Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp thương mại diện tích 73.249,4 m<sup>2</sup> đã giải phóng mặt bằng tại phường Đông Hải và Dư Hàng Kênh.

Đợt 2: Năm 2013 Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã bàn giao cho Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp thương mại diện tích 2.135,8 m<sup>2</sup> đã giải phóng mặt bằng tại phường Đông Hải và Dư Hàng Kênh.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế Hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1607/KHĐT-KGVX ngày 15/6/2022 báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố với nội dung:

- Báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc dừng thực hiện vĩnh viễn Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 do Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp thương mại làm chủ đầu tư.

- Sau khi Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương dừng thực hiện vĩnh viễn dự án giao Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng hình thành dự án tuyến đường nối từ Khu đô thị nhà ở ICC đến đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 với quy mô đồng bộ với tuyến đường hiện trạng công ty ICC đã đầu tư.

**\*Câu 2.** Cử tri phường Hồ Nam kiến nghị:

Việc cấp bìa đỏ cho các hộ dân tại khu vực tổ dân phố số 17, 18 (khu đất cấp của quận đội) đã tạm dừng từ năm 2017 đến nay. Đề nghị Quận xem xét và cho biết đến bao giờ tiếp tục giải quyết cấp bìa đỏ cho người dân

**\*Trả lời:**

Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 7240/UBND-ĐC2 ngày 26/11/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4910/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/12/2019 về việc đôn đốc các đơn vị quân đội đang quản lý các khu gia đình quân nhân không còn sử dụng vào mục đích quốc phòng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là đất ở bàn giao cho địa phương quản lý.

Ngày 01/4/2022 Ủy ban nhân dân Quận đã có Công văn số 715/UBND-TNMT về việc rà soát, thống kê khu nhà ở quân đội quản lý và số lượng nhà ở của hội viên hội cựu chiến binh trên địa bàn quận.

Ngày 05/4/2022 Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 726/UBND-TNMT về việc cấp Giấy CNQSDĐ khu nhà ở quân nhân đã được quân đội bàn giao về cho quận, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh quận Lê Chân, Chi cục thuế khu vực Lê Chân – Dương Kinh, Ủy ban nhân dân các phường

Sau khi các đơn vị quân đội bàn giao các khu đất này cho quận, Ủy ban nhân dân quận sẽ triển khai việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 726/UBND-TNMT ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân Quận.

**\*Câu 3.**

Cử tri phường Vĩnh Niệm kiến nghị:

- Đề nghị Quận có ý kiến với thành phố quan tâm nghiên cứu mở rộng khu vực ngã tư giao giữa đường Vĩnh Cát kéo dài với đường Khúc Thừa Dụ do đoạn giao cắt thường xảy ra tai nạn.

**\*Trả lời:**

- Về việc kiến nghị mở rộng khu vực ngã tư giao giữa đường Vĩnh Cát kéo dài với đường Khúc Thừa Dụ:

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân Quận đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát quy hoạch đến năm 2030 quận Lê Chân, trong đó có một hạng mục về quy hoạch giao thông, kết nối hạ tầng: mở rộng khu vực ngã tư giao giữa đường Vĩnh Cát kéo dài với đường Khúc Thừa Dụ.

Trên nền quy hoạch chi tiết 1/2000 của quận, cùng với sự rà soát thực tiễn, những hạng mục ưu tiên sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, và tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo vào năm 2025-2030.

**\*Câu 4.** Cử tri phường Vĩnh Niệm kiến nghị:



- Khu tái định cư 4,3 ha và tái định cư Hồ Sen – Cầu Rào 2 hiện nay các hộ về ở và xây dựng rất nhiều nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng vẫn còn thiếu thốn, chưa có điện chiếu sáng, điện và nước sinh hoạt. Đề nghị có phương án giải quyết để ổn định đời sống nhân dân.

**\*Trả lời:**

- Về việc xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư 4,3 ha và khu tái định cư Hồ Sen - Cầu Rào 2 (mặt bằng A51):

+ Đối với mặt bằng tái định cư 4,3 ha Ủy ban nhân dân Quận đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điện, nước sinh hoạt, điện chiếu sáng.

+ Riêng mặt bằng tái định cư A51 phường Vĩnh Niệm phục vụ tái định cư dự án Xây dựng trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, cơ sở hạ tầng hệ thống điện, cấp nước, điện chiếu sáng chưa đồng bộ do còn một số hộ chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Quận đang tập trung tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành. Sau khi có mặt bằng, Ủy ban nhân dân Quận sẽ hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu cho các hộ dân được giao đất tái định cư.

**\*Lĩnh vực cải cách hành chính – nội chính (02 kiến nghị):**

**\*Câu 1.** Cử tri phường Hàng Kênh kiến nghị:

Đề nghị quận có kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố và tăng cường các buổi tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật.

**\*Trả lời:**

Năm 2020, 2021 mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND quận đã tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với đội ngũ Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố như: hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ, và luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy...

UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ các hội ngữ tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đội ngũ Bí thư, Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ dân phố đồng thời chỉ đạo UBND các phường tổ chức các hội nghị mời các chuyên gia tham gia hướng dẫn, phổ biến pháp luật.

**\*Lĩnh vực Tài chính và Đầu tư công (04 kiến nghị):**

**\*Câu 1.** Ý kiến cử tri phường Hàng Kênh: “Đề nghị thành phố, quận tiếp tục quan tâm xem xét bố trí, xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy – Hội đồng nhân dân

- Ủy ban nhân dân phường đề đảm bảo cho các hoạt động của địa phương cũng như tạo sự thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch”

**\*Trả lời:**

Ngày 04/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với trụ sở của các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (số 138 Hai Bà Trưng, An Biên) và Trung tâm Tin học (số 83/89 Hàng Kênh), theo đó Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp sẽ di chuyển để chuyển Trung tâm tin học. Ủy ban nhân dân quận đã có Văn bản số 883/UBND-TCKH đề nghị điều chuyển tài sản này về quận quản lý để xây dựng trụ sở phường.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc di chuyển Trung tâm Tin học chưa được thực hiện nên việc điều chuyển tài sản trên về quận chưa triển khai được. Do đó, trong thời gian chưa có địa điểm mới, Ủy ban nhân dân quận đã có phương án bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa lại địa điểm Trụ sở phường hiện tại trong năm 2022 để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức phường.

**\*Câu 2.** Ý kiến cử tri phường Kênh Dương: “Phường Kênh Dương là địa bàn có diện tích rộng, dân cư ngày càng đông, trong khi đó toàn phường mới có 2 nhà văn hóa hiện đang trong tình trạng xuống cấp. Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân quận cần xây dựng dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ các tổ dân phố nâng cấp sửa chữa các nhà văn hóa hiện có và xây mới thêm một số nhà văn hóa để phục vụ sinh hoạt cộng đồng”

**\*Trả lời:** Trên cơ sở nguồn vốn được giao trong năm 2022, Ủy ban nhân dân quận đã có kế hoạch bố trí vốn để duy tu, sửa chữa nhà văn hóa xuống cấp trên địa bàn phường trong năm 2022. Quận sẽ tiếp tục rà soát và tổ chức khảo sát hiện trạng xuống cấp của công trình, qua đó thực hiện ưu tiên sửa chữa trong trường hợp nhà văn hoá đã quá xuống cấp.

**\*Câu 3.** Ý kiến cử tri phường Nghĩa Xá: “Đề nghị quận chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch cần hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chứng từ thanh toán chi cho Ban công tác mặt trận các tổ dân phố trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021

**\*Trả lời:** Ngày 8/3/2022, Phòng Tài chính Kế hoạch đã có Văn bản số 25/CV-TCKH hướng dẫn các địa phương các nội dung chi, mức chi cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.

**\*Câu 4.** Đề nghị HĐND quận, HĐND thành phố và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học trên địa bàn phường trong thời gian sớm nhất.

**\*Trả lời:** Thời gian vừa qua dưới sự đề xuất của UBND quận Lê Chân và Sở Nội vụ căn cứ vào sự cấp thiết phải thành lập mới trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Kênh Dương phục vụ đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh các cấp trên địa bàn phường. UBND thành phố đã đồng ý với chủ trương thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Kênh Dương qua đó giao UBND quận Lê Chân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố nguồn vốn đầu tư xây dựng, thành lập trường. Vì vậy UBND quận Lê Chân sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thành lập trường và thủ tục giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, cũng như bố trí nhân lực để trường đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu học sinh học tập.

Trên đây là báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 4 HĐND quận khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026, UBND quận báo cáo HĐND quận./.

**Nơi nhận:**

- TTQU “đề báo cáo”;
- TTHĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị
- UBND các phường;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Phiệt**